



บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 (ชื่อเดิมคือ สยาม จัสโก้) เราดำเนินกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตในนาม “แม็กซ์แวลู” และ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “แม็กซ์แวลู ทันใจ” ซึ่งมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศมหานคร ปริมาณศิรัราชาและมีสำนักงานใหญ่ประจำอยู่ที่หลักสี่ ณ ปี ปัจจุบัน จำนวนพนักงานของเราทั้งหมด 3,500 คน

เรามุ่งเน้นให้บริการด้านอาหารสด ซึ่งมีทั้ง ผัก ผลไม้ เนื้อ และ ปลา โดยพิจารณาความสดใหม่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินกิจการของเรา

COMPANY'S PROFILE

กลุ่มบริษัท อีออน ก่อตั้งมาแล้วกว่า 250 ปี โดยเริ่มต้นจากรูจิกค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าอีออน ถูกขนานนามว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ครบครัน และ มีสาขาครอบคลุมที่สุดในญี่ปุ่น

นอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้ว อีออนมีธุรกิจอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มซูเปอร์มอลล์และซูเปอร์มาร์เก็ต (ห้างสรรพสินค้าขนาดกลางและใหญ่), กลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์ , กลุ่มธุรกิจการพัฒนาศูนย์การค้า และ กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ อีกมากมาย

บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตในนาม “แม็กซ์แวลู” และ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต “แม็กซ์แวลู ทันใจ” พร้อมกันนี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้เปิดสาขา อีออนซ้อปปิงเซนเตอร์ ที่สาขาศิรัราชา อีกด้วย

สนใจสมัครงานหรือต้องการติดต่อขายสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ที่อยู่ : 78 ชั้น 2 อาคารอีออน ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร : 02-970-1825-30

www.aeonthailand.co.th

COMPANY'S WELFARE

- 1. โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี
- 2. กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
- 3. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- 4. พักร้อนประจำปี
- 5. เทียบประจำปีกับบริษัท / ปาร์ตี้ปีใหม่
- 6. การสอบเลื่อน Rank / การเลื่อนตำแหน่งประจำปี

AVAILABLE POSITIONS

สำหรับทุกท่านที่สนใจจะเติบโตไปกับบริษัทของเรา และท่านที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

ความก้าวหน้าทางด้านกรงาน

สำหรับท่านที่ต้องการมีอนาคตที่ดีและมั่นคงในฐานะผู้บริหารไปกับเรา ขั้นตอนในการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกของเรา ท่านจำเป็นต้องฝึกงานระยะสั้นที่สาขาเพื่อศึกษาหาหน้งงานของบริษัทก่อนที่ท่านจะเข้าเป็นพนักงานสำนักงานใหญ่ผู้บริหารในสำนักงานใหญ่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสาขา ก่อน จึงจะสามารถก้าวเป็นผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนกจัดซื้อ แผนกการเงิน แผนกบุคคล แผนกฝึกอบรมแผนก IT และอื่นๆ ในกรณีที่ท่านมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้วย ท่านจะมีโอกาสไปฝึกงานเกี่ยวกับการค้าปลีกในกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นอีกด้วย

ลักษณะบุคคลกรที่เราต้องการ

เราต้องการบุคคลกรที่มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจพร้อมแก้ไขและอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าและสาขา โดยยึดหลักอุดมการณ์ของอีออน คือ “การทำทุกอย่างเพื่อกู้ค้า”

- 1. ผู้ที่เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตของบริษัท กล้าท้าทายในสิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดนอกกรอบ
- 2. ผู้ที่มีความคิดสไตล์ญี่ปุ่นหรือเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการ
- 3. ผู้ที่พร้อมจะยึดมั่นในหลักอุดมการณ์ของอีออน พร้อมพัฒนาตนเองไปกับอีออน และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ

COMPANY'S MESSAGE



กลยุทธ์และแผนการพัฒนาธุรกิจของอีออนและอีออนกรุ๊ปในช่วงปี 2014-2016 คือ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน และในฐานะบริษัทในเครืออีออน อีออนไทยแลนด์ของเราได้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกมาแล้วกว่า 30 ปี

ในรูปของแบบของร้านซูเปอร์มาร์เก็ต “แม็กซ์แวลู” ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 80 สาขา เพื่อการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราตั้งเป้า

ไว้ว่าจะเปิดสาขาใหม่ทุกปี ปีละประมาณ 5 สาขา

สไตล์ของพวกเรา อีออนไทยแลนด์คือ “การทำทุกอย่างเพื่อกู้ค้า” และ “การเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่” การบริการของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า เราจะให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ขยายสินค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม เพราะนั่นคือหน้าที่ของพวกเราชาวอีออนทุกคน อีออนเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป้าหมายของอีออนไทยแลนด์ในอนาคตอันใกล้คือการเป็นบริษัทค้าปลีกอันดับ 1 ในประเทศ ด้วยเครือข่ายของอีออนที่ครอบคลุมทั้งเอเชียแพซิฟิก เราสามารถนำสินค้าและขยายธุรกิจไปพร้อมกับกลุ่มอีออนในอาเซียน พร้อมพัฒนาร้านสะดวกซื้อที่เหมาะสมกับ Life style ของคนไทยมากที่สุด มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำกับเราสิครับ!